

**ĐỀ ÁN****Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa tham gia chuyển đổi số tỉnh  
và chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2027**

-----  
(Kèm theo Quyết định số -QĐ/TĐTN-XDD ngày / /2022  
của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa)

**I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN**

Thế giới đang trong giai đoạn bắt đầu của Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, một cuộc Cách mạng công nghệ mới, đặc biệt khác với các Cuộc cách mạng trước đây. Về tốc độ, tăng theo hàm lũy thừa; Về phạm vi và chiều sâu, đây là cuộc Cách mạng dựa trên cách mạng số và kết hợp nhiều công nghệ, dẫn đến sự thay đổi chưa từng có tiền lệ trong mô hình kinh tế - xã hội; Về tác động hệ thống, bao gồm sự chuyển đổi của toàn bộ hệ thống, khắp các quốc gia, các doanh nghiệp, các ngành công nghiệp và toàn xã hội. Cũng như các cuộc cách mạng khác, phải chấp nhận sự “đập vỡ, hy sinh” những cái cũ, lạc hậu để có cái mới, cái nền tảng, phù hợp quy luật phát triển và tiến hóa. Để thực hiện được cuộc Cách mạng này thành công, không để tụt hậu trong thời đại cách mạng 4.0, cùng với cả nước, tỉnh Khánh Hòa rất tích cực tham gia và đẩy mạnh “Chuyển đổi số”. Việc chuyển đổi số sẽ làm thay đổi mạnh mẽ mọi mặt đời sống xã hội, thúc đẩy sự phát triển nhanh, mạnh của kinh tế và đời sống người dân. Trước mắt, quá trình “Chuyển đổi số” còn nhiều khó khăn, định nghĩa về chuyển đổi số vẫn chưa có một chuẩn hóa nhất định; mỗi tổ chức, mỗi cá nhân, mỗi đơn vị đều có định nghĩa riêng về vấn đề này.

Quá trình chuyển đổi số cần sự vào cuộc quyết liệt, nghiêm túc của các cấp, các ngành, trong đó lực lượng người lao động, công chức, viên chức trẻ là nòng cốt cho quá trình chuyển đổi số. Vấn đề đặt ra ở đây là cần tăng cường phát huy vai trò của lực lượng đoàn viên thanh niên, bồi dưỡng nhận thức, kỹ năng, khả năng ứng dụng các dịch vụ số, nền tảng số, đưa chuyển đổi số vào trực tiếp mọi hoạt động công tác, lao động, học tập, cùng hướng đến mục tiêu chung là chuyển đổi và phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Trước yêu cầu nhiệm vụ đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa và chương trình chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2027”.

**II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN****1. Cơ sở lý luận**

Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nêu quan điểm xuyên suốt “Chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức. Một cơ quan, tổ chức có thể tiến hành chuyển đổi số ngay thông qua việc sử dụng nguồn lực, hệ thống kỹ thuật sẵn có để số hóa toàn bộ tài sản thông tin của mình, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức và chuyển đổi các mối quan hệ từ môi trường truyền thống sang môi trường số” và “Việc xác định sớm lộ trình và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương có ý nghĩa sống còn, là cơ hội để phát triển các ngành, lĩnh vực, địa phương và nâng cao thứ hạng quốc gia”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII đề ra phương hướng “Đẩy mạnh chuyển đổi số, tích cực xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường bảo mật, an toàn, an ninh mạng trong việc nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính; đổi mới phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (khóa XVIII) bàn về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 đã đưa ra mục tiêu “Đến năm 2025, đổi mới căn bản, toàn diện công tác quản lý, điều hành tiến tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số; thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số; đưa tỉnh Khánh Hòa nằm trong nhóm 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đứng đầu về chuyển đổi số. Đến năm 2030, thực hiện chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, xây dựng tỉnh Khánh Hòa thành đô thị thông minh, đưa tỉnh Khánh Hòa nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đứng đầu về chuyển đổi số”. Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 nêu rõ nhiệm vụ “Nâng cao nhận thức của Đoàn viên thanh niên về chuyển đổi số... Xây dựng Đoàn thanh niên trở thành lực lượng nòng cốt, xung kích, lan tỏa chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số”.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 xác định “Nâng cao nhận thức, tâm thế và phát huy thanh niên tham gia tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Nâng cao năng lực số cho thanh niên; tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số, kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho thanh niên. Nâng cao năng lực công nghệ, thông tin cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Tổ chức các giải thưởng, cuộc thi về công nghệ, ứng dụng chuyển đổi số của ĐVTN. Tuyên dương các tổ chức, cá nhân có đóng góp trong thúc đẩy chuyển đổi số trong thanh niên. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả các sản phẩm công nghệ thông tin trong thực tiễn công việc và cuộc sống”.

## **2. Căn cứ chính trị, pháp lý**

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (khóa XVIII) về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030;

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Chương trình phối hợp số 01/CTr-STTTT-TĐTN ngày 31/5/2022 chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022 – 2026.

## **III. MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU**

### **1. Mục tiêu**

- Chuyển đổi, nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên về chuyển đổi số, các chủ trương, chính sách, định hướng của đảng, điều hành quản lý của Nhà nước về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa và chuyển đổi số quốc gia; nâng cao vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên trong mục tiêu chuyển đổi chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

- Thực hiện đồng bộ, toàn diện chuyển đổi số trong quản lý, điều hành công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi bằng hệ thống quản lý đoàn viên thống nhất từ tỉnh đến cơ sở và cấp Chi đoàn. Đoàn viên thanh niên được trang bị đầy đủ kiến thức nâng cao về chuyển đổi số; có tư duy nhạy bén trước, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin và các công nghệ kỹ thuật tiên tiến cho học tập, lao động, công tác; sẵn sàng tham gia thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.

- Đoàn viên, thanh niên cài đặt và sử dụng thường xuyên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” phục vụ nhu cầu tìm kiếm, trao đổi thông tin và học tập, nghiên cứu.

- Đoàn viên thanh niên đóng góp tích cực, là hạt nhân của quá trình chuyển đổi số tỉnh; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo ứng dụng chuyển đổi số của thanh niên; đoàn viên thanh niên được tiếp cận với các sản phẩm, máy móc, kỹ thuật hiện đại áp dụng cho lao động, sản xuất, tham gia hiệu quả vào nền kinh tế số địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; số lượng sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên tham gia các sàn thương mại điện tử đạt trên 85% tổng số sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên.

## **2. Một số chỉ tiêu**

- 100% thanh niên sở hữu và sử dụng thành thạo điện thoại thông minh.
- 100% tổ chức Đoàn từ cấp cơ sở trở lên sử dụng thường xuyên ứng dụng Thanh niên Việt Nam hoặc các nền tảng số khác của Đoàn phục vụ việc quản lý và điều hành công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm.
- 100% cán bộ Đoàn, 90% đoàn viên và ít nhất 80% thanh niên được trang bị, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng về chuyển đổi số, sử dụng thành thạo, hiệu quả các ứng dụng, dịch vụ số do Trung ương, tỉnh xây dựng và triển khai, áp dụng chuyển đổi số vào công tác, lao động, học tập.
- Đoàn các cấp mỗi năm tổ chức ít nhất 01 hội nghị hoặc lớp tập huấn trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng tham gia chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên.
- 100% đoàn cấp cơ sở và cấp huyện tổ chức và duy trì hoạt động thường xuyên Tổ chuyên đổi số cộng đồng hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng các ứng dụng, dịch vụ số do Trung ương, Tỉnh xây dựng và triển khai.
- 100% cán bộ đoàn, đoàn viên; 80% thanh niên có hiểu biết về công nghệ thông tin; trong đó ít nhất 70% cán bộ, đoàn viên; 50% thanh niên sử dụng thành thạo công nghệ thông tin cho mục đích công tác, lao động, học tập.
- 70% đề án, mô hình khởi nghiệp của thanh niên có áp dụng chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh; 70% sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên Khánh Hòa được bày bán trên các sàn thương mại điện tử, chợ online.
- 100% cán bộ, công chức, viên chức trẻ có ít nhất 01 sáng kiến áp dụng chuyển đổi số vào công việc chuyên môn; khuyến khích các sáng kiến đột phá áp dụng chuyển đổi số vào phát triển kinh tế, xã hội và cải cách hành chính hiệu quả.

## **III. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

### **1. Bám sát sự lãnh đạo của Đảng, định hướng của Chính phủ, nội dung lãnh đạo của Tỉnh ủy, định hướng nhiệm vụ chuyển đổi số của UBND tỉnh**

- Bám sát các nội dung lãnh đạo của Đảng về chuyển đổi số tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các nội dung lãnh đạo tại Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/10/2021 của Tỉnh ủy

Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 23/02/2022 của Tỉnh ủy Khánh Hòa thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của chuyển đổi số với mục tiêu phát triển tỉnh Khánh Hòa hiện đại, bền vững; tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của các cấp, bộ, ngành, địa phương đối với chuyển đổi số từ đó xác định vị trí, vai trò, khẳng định đoàn viên thanh niên là lực lượng hạt nhân, nòng cốt trong tiến trình thực hiện và hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số tỉnh và chuyển đổi số quốc gia.

- Đưa nhiệm vụ chuyển đổi số vào nội dung công tác của Đoàn các cấp trong; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số là nhiệm vụ chung của các toàn đảng, toàn dân, của các cấp, ngành, các đơn vị, đoàn thể mà trong đó đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt, trí tuệ, tiến bộ, tiên phong để tiếp thu và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn.

## **2. Nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số; hỗ trợ, tạo điều kiện tiếp cận và áp dụng chuyển đổi số trong các lĩnh vực cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên**

- Đổi mới hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi theo hướng hiện đại, linh hoạt, phù hợp đặc điểm tình hình chính trị, kinh tế - xã hội địa phương, tình hình hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Áp dụng khoa học kỹ thuật nhất là kỹ thuật số hóa trong điều hành, quản lý của Đoàn, thống nhất cơ chế điều hành, quản lý từ tỉnh đến cơ sở theo hướng khoa học, linh hoạt, sáng tạo, hiệu lực, hiệu quả.

- Tuyên truyền, khuyến khích, vận động thanh niên cài đặt và sử dụng ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” và các ứng dụng số khác của Đoàn, của Tỉnh phục vụ nhu cầu tìm hiểu, trao đổi thông tin, tìm kiếm thông tin lao động, việc làm, sản xuất, kinh doanh.

- Tăng cường công tác phối hợp của Đoàn với các ngành, đơn vị chức năng phụ trách công tác chuyển đổi số, tổ chức các tọa đàm, hội thảo về chuyển đổi số; mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực số, kỹ năng thực hành, ứng dụng công nghệ số vào đời sống học tập, lao động, công tác; xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn am hiểu về chuyển đổi số, đoàn viên thanh niên thực sự là lực lượng hạt nhân, nòng cốt trong thực hiện chuyển đổi số tỉnh và chuyển đổi số quốc gia.

- Tổ chức các diễn đàn theo hình thức trực tiếp, trực tuyến để đoàn viên thanh niên trao đổi ý kiến với các chuyên gia, với lãnh đạo các ngành, lĩnh vực

địa phương; các trường đại học, cao đẳng, các học viện với đoàn viên thanh niên và sinh viên có nhu cầu tìm hiểu về chuyển đổi số, từ đó kích thích đam mê nghiên cứu, phát triển tư duy và năng lực số cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên, tạo nguồn lực cho quá trình chuyển đổi số trong công tác Đoàn và chuyển đổi số phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Tổ chức các hoạt động thực tế đưa đoàn viên, thanh niên đến tham quan các mô hình chuyển đổi số thành công tại các địa phương, các ngành, các lĩnh vực để đoàn viên, thanh niên có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu về phương thức tổ chức, xây dựng, điều hành và hoạt động của các mô hình, từ đó trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu áp dụng phù hợp tại địa phương, đơn vị.

- Đẩy mạnh phong trào “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” trong thanh niên; tổ chức các diễn đàn, hội nghị về chuyển đổi số trong kinh doanh, các hội thảo “Khởi nghiệp từ Số”, “Chuyển đổi số với khởi nghiệp thanh niên” để thanh niên biết, hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi, lợi ích của chuyển đổi số trong vấn đề lập nghiệp, khởi nghiệp từ đó có cái nhìn, định hướng rõ hơn về mục tiêu các dự án khởi nghiệp, có giải pháp đầu tư hiệu quả, tránh tối đa rủi ro trong sản xuất, kinh doanh trong thời đại số. Phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương và các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ đưa sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên lên các sàn thương mại điện tử, chợ online... để quản bá, phát triển sản phẩm đồng thời tạo đầu ra và xây dựng thương hiệu khởi nghiệp cho thanh niên.

- Phối hợp các sở, ngành, các địa phương tổ chức các sàn giao dịch việc làm, xây dựng ứng dụng tìm kiếm việc làm trực tuyến để tạo cơ hội việc làm cho đoàn viên, thanh niên.

- Nâng cao năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin cho thanh niên; thực hiện tốt công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên phù hợp với nhu cầu, tình hình, định hướng phát triển của địa phương; khuyến khích thanh niên có tay nghề, tri thức trẻ trở về địa phương làm việc, công tác phục vụ quá trình chuyển đổi số địa phương.

### **3. Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số; bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng**

- Tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tham gia vào chuyển đổi số địa phương; đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ trong đoàn viên thanh niên, khuyến khích đoàn viên thanh niên hiến kế, các cấp bộ Đoàn tạo điều kiện hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng của đoàn viên thanh niên vào công cuộc chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị, đưa chuyển đổi số trở thành hành động, đi vào đời sống học tập, công tác, lao động, sản xuất của mỗi đoàn viên, thanh niên.

- Tổ chức các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng các ứng dụng, dịch vụ, tiện ích số của tỉnh, của các ngành và tham gia các chương trình đào tạo chuyển đổi số hàng năm do tỉnh và

các địa phương tổ chức. Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức tự bảo vệ thông tin, dữ liệu của mình trên môi trường số, tuyệt đối tuân thủ các quy tắc về sử dụng dịch vụ số, tham gia tích cực các hoạt động về an toàn, an ninh mạng, góp phần phòng, chống có hiệu quả các hoạt động phá hoại, thâm nhập trái phép các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung về chuyển đổi số.

- Hỗ trợ tích cực các ngành, cơ quan, đơn vị chức năng trong thu thập, tạo lập bộ cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn, bảo mật thông tin; phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên tham gia cùng các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; xây dựng môi trường thông tin số lành mạnh, mang tri thức có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu của nhiều thành phần, nhiều đối tượng; kịp thời đấu tranh, phát hiện, báo cáo cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thông tin, tác động tiêu cực đến quá trình chuyển đổi số địa phương, bảo đảm an toàn các nguồn thông tin, dữ liệu trong chuyển đổi số.

- Nâng cao tay nghề cho lực lượng đoàn viên các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh; phát huy vai trò, vận động đoàn viên thanh niên tích cực tìm hiểu các phương thức làm mới hiệu quả, mô hình hay, mạnh dạn đề xuất ý tưởng, sáng kiến ứng dụng chuyển đổi số cho chủ doanh nghiệp hoặc bộ phận chuyên môn xem xét, áp dụng vào quá trình vận hành, sản xuất, kinh doanh, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường kinh doanh, đưa doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào nền kinh tế số.

- Khuyến khích, vận động, tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên phát huy tính sáng tạo trong cải cách hành chính áp dụng chuyển đổi số; hỗ trợ phát triển các dự án, ý tưởng sáng tạo của thanh niên có tính khả thi, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, yêu cầu về cải cách hành chính, phát triển chuyên môn và chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị.

- Phát huy vai trò tiên phong của các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên nhất là cấp cơ sở tham gia triển khai xây dựng mô hình “Khu dân cư diện tử” tại các địa phương. Tổ chức trao đổi kinh nghiệm để có hướng phối hợp mở rộng mô hình này tại các địa phương khác. Hỗ trợ công tác chuyển đổi số vùng khó khăn, miền núi, hải đảo.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên các lĩnh vực tham gia tích cực, hiệu quả, đóng góp trí tuệ cho quá trình chuyển đổi số trong các mặt, các lĩnh vực đời sống xã hội, hướng đến hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

#### **IV. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN**

- Năm 2022: xây dựng, triển khai đề án.
- Năm 2025: sơ kết việc thực hiện Đề án, định hướng nhiệm vụ cho giai đoạn 2025 – 2027.
- Năm 2027: Tổng kết việc thực hiện Đề án.

#### **V. KINH PHÍ**

Kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn Ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hóa.

- *Nguồn ngân sách:* Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Đề án trình Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt.

- *Nguồn xã hội hóa:* Các cấp bộ Đoàn vận động các nguồn lực từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp thực hiện các nội dung Đề án này.

#### **V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

##### **1. Tỉnh đoàn**

- Ban Xây dựng Đoàn là bộ phận thường trực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng và ban hành Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa và chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2027. Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện tại các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc và các cấp bộ Đoàn. Xây dựng các bộ công cụ, ấn phẩm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chuyển đổi số, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng của Tỉnh về chuyển đổi số, về vai trò, nhiệm vụ của thanh niên trong chuyển đổi số. Phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện đề án theo tiến trình.

- Ban Phong trào Tỉnh đoàn, Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh: đẩy mạnh phong trào thanh niên tham gia chuyển đổi số trong các cấp bộ Hội. Tổ chức các hoạt động phong trào, các cuộc thi phát huy ý tưởng sáng tạo của thanh niên về chuyển đổi số. Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi thông tin ứng dụng chuyển đổi số trong các dự án, mô hình khởi nghiệp của thanh niên; hỗ trợ đưa sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên lên các sàn thương mại điện tử, chợ online... Tổ chức cách hoạt động khác trong đối tượng thuộc quản lý, phụ trách.

- Ban Thanh thiếu nhi - trường học Tỉnh đoàn, Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh: tổ chức các hội nghị, hội thảo nâng cao nhận thức, kỹ năng chuyển đổi số cho sinh viên; tổ chức các buổi tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên trong đó đưa nội dung về chuyển đổi số để học sinh, sinh viên



tìm hiểu và lựa chọn. Tổ chức các hội thi, cuộc thi về chuyển đổi số, từ đó phát hiện, lựa chọn những sinh viên có am hiểu, năng lực về công nghệ, chuyển đổi số, giới thiệu cho các đơn vị, doanh nghiệp đào tạo nâng cao năng lực thực hành phục vụ quá trình chuyển đổi số cho tỉnh và các địa phương.

## **2. Các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc.**

- Căn cứ Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và nội dung lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với định hướng phát triển, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và đối tượng thuộc quản lý.

- Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao khả năng hiểu biết, năng lực, kỹ năng tham gia chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên. Tổ chức và bồi dưỡng kỹ năng các đội hình thanh niên tình nguyện ở cấp cơ sở, sẵn sàng tham gia hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các ứng dụng, tiện ích chuyển đổi số của tỉnh, ngành, địa phương.

- Đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” trong đoàn viên thanh niên; phối hợp với các ban, bộ phận Tỉnh đoàn tổ chức các hội nghị, hội thảo, các cuộc thi, chương trình hành động cách mạng nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên vào quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh, địa phương, đơn vị.

- Hàng năm, tiến hành đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện, mô hình, giải pháp hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện Đề án. Thực hiện sơ kết vào năm 2025, tổng kết Đề án vào năm 2027./.

**ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH KHÁNH HÒA**